



หลักการภาวะวิสัยภายใต้บทบาทของอัยการไทยในการสั่งฟ้องคดีอาญา

ศึกษกรณคดีสิทธิเสรีภาพของประชาชน

The Principle of Objectivity in the Decision of Thai Prosecutor to File Criminal Charges : Cases of Protecting Individual Rights and Liberties

ณัฐศศิ หมุแก้วเครือ¹

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการไทยกรณีคดีที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน ภายใต้ภารกิจและบทบาท “การอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยอาศัยแนวคิดนิติศาสตร์เชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัย ซึ่งพบว่า มีผู้ต้องหาจากคดีที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนจำนวนหนึ่งถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาล ซึ่งต่อมาศาลมีคำพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า “พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอไม่เพียงพอ” “พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด” หรือ “พยานหลักฐานของโจทก์ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด” จำเลยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ เกิดคำถามในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการไทยว่าสั่งฟ้องคดีผู้ต้องหาต่อศาลโดยใช้หลักการใดมีความเป็นภาวะวิสัยเพียงใด ทั้งในทางปฏิบัติและตามบทบัญญัติของกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักการและบทบาทหรือไม่ หากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งคดีให้เป็นไปตามหลักการจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไร โดยศึกษาภายใต้ขอบเขตคดีที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน

จากการศึกษาพบว่า พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องคดีโดยปราศจากบทบัญญัติกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน จึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาพยานหลักฐานโดยใช้บรรทัดฐานของพนักงานอัยการรายบุคคล หาใช่มาตรฐานที่เป็นกลางในการสั่งคดีไม่ บทบาทของพนักงานอัยการไทยควรเป็นรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนหาใช่การปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐ จึงควรมีบทบัญญัติกำหนดมาตรฐานในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการอย่างชัดเจน เพื่อให้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการมีความเป็นกลางอย่างมีมาตรฐานและปราศจากอำนาจอื่นมาแทรกแซง หากเกิดกรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องคดีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรให้ประชาชนมีสิทธิโต้แย้งคำสั่งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสวงหาความยุติธรรมให้แก่ตนเองได้ตามหลักสิทธิเสรีภาพ

คำสำคัญ: อัยการ, การสั่งคดี, ดุลพินิจอัยการ

¹ นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมลล์ Lomnhue@gmail.com

กล่าวคือ หากพนักงานอัยการได้ใช้ดุลพินิจปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏโดยมิได้มีเจตนาทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือคู่กรณีแล้ว พนักงานอัยการก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในภายภาคหน้า (รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์, 2555)

อภิปรายผล

จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่าหลักการดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานอัยการในระบบกฎหมายไทยเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยใช้หลักดุลพินิจ ผลการวิจัยพบว่าเป็นจริงดังสมมติฐานสอดคล้องกับงานเขียนของคณิต ฅ นคร (2561 : 477-478) หากแต่ผลการวิจัยพบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในทางทฤษฎีจะใช้ต่อเมื่อมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นเพื่อส่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหากรณีที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำความผิดของจำเลยแล้ว แต่การฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ในกรณีที่ไม่มีความผิดหรือข้อยกเว้นอื่นใดที่จะต้องใช้ดุลพินิจส่งไม่ฟ้องคดี การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการจะต้องเป็นไปตามหลักฐานและมูลคดี (ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, 2552) (คณิต ฅ นคร, 2525) แต่เนื่องด้วยสภาพปัญหาที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยในคดีอาญาที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องหลายคดี ทำให้จำเลยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้เสียหายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรัฐ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่สั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการมิได้เป็นไปตามหลักพยานหลักฐานและมูลคดีที่มีความเป็นภาวะวิสัย

คำว่า “ภาวะวิสัย” (Objectivity) ที่ผู้วิจัยพบจากการศึกษา หมายถึง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่กระทำในฐานะพนักงานอัยการในการสั่งคดีอาญา โดยต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรม มีความเป็นกลางและเป็นอิสระไม่ขึ้นกับผู้ใด ละเอียดถี่ถ้วนสมบูรณ์ตามความเป็นจริง การสิ้นกระแสความ ไม่มีฉันทาคติ (วัชรินทร์ ภาณุรัตน์, 2554) ซึ่งสอดคล้องตามความหมายที่ผู้วิจัยเข้าใจ การที่ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานต่อมาว่าในการสั่งฟ้องคดีอาญาพนักงานอัยการต้องชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำความผิดของจำเลยได้จึงจะเป็นการสั่งฟ้องคดีด้วยความเป็นภาวะวิสัยจึงสอดคล้องกับงานเขียนของคณิต ฅ นคร (2521 : 31) ที่กล่าวถึงการพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับการฟ้องผู้ต้องหาด้วยความเป็นภาวะวิสัยว่า “ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำที่กล่าวหาเป็นความผิดต่อกฎหมายและเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิด พนักงานอัยการก็ต้องวินิจฉัยสัปดาห์ว่าพยานหลักฐานเพียงพอแก่การพิสูจน์ ถ้าเห็นว่าไม่เพียงพอพนักงานอัยการก็ต้องส่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา” ซึ่งหลักการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่สร้างความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการได้ แต่ผลการวิจัยพบว่า หาได้มีหลักการดังเช่นที่กล่าวบัญญัติไว้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเพื่อสั่งฟ้องคดีในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือในระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการไม่มีแต่เพียงหลักการทั่วไปในการตรวจพิจารณาสำนวนเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ในทางปฏิบัติแล้วการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการไทยอาจมีน้ำหนักไปในทางการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการรายบุคคลชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน มากกว่าที่จะใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่เป็นกลางตามหลักการทางทฤษฎี คำว่า “ความเป็นภาวะวิสัย” (Objectivity) ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจึงอาจเป็นเพียงความเป็นภาวะวิสัยตามดุลพินิจ หากใช้ความเป็นภาวะวิสัยที่เป็นกลางตามหลักการไม่ ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับสมมติฐานของผู้วิจัย

ในส่วนของสมมติฐานที่ว่าอำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการมีความเป็นอิสระและได้รับการคุ้มครองหากได้ใช้อำนาจนั้นภายใต้กรอบของกฎหมาย แม้จะเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายขึ้นจากการสั่งคดี พนักงานอัยการก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อรัฐหรือประชาชน สอดคล้องกับบทความของกุลพล พลวัน (2553 : 3) ที่กล่าวว่า การให้หลักประกันความเป็นอิสระในการสั่งคดีของพนักงานอัยการถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยกุลพล พลวัน อ้างอิงถึง

เอกสารที่สหประชาชาติจัดทำขึ้นเกี่ยวกับแนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการ ค.ศ.1990 ข้อ 4. ระบุว่า “รัฐพึงดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าอัยการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทแห่งวิชาชีพ โดยปลอดจากการถูกข่มขู่ คุกคาม หรือการแทรกแซงที่ไม่สมควร และปลอดจากความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา หรือความรับผิดชอบอื่นที่ไม่ชอบธรรม” รวมทั้งการมีบทบาทผู้พิทักษ์ในรัฐธรรมนูญว่า คำสั่งของพนักงานอัยการไม่ให้อ้างว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนไม่อาจโต้แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการได้เลย จึงเป็นการชัดเจนแล้วว่าองค์กรอัยการไทยยืนหยัดที่จะให้พนักงานอัยการต้องปราศจากความรับผิดชอบใดหากได้สั่งคดีอย่างเป็นทางการตามดุลพินิจแล้ว แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ตาม

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีบทบัญญัติกำหนดมาตรฐานในการสั่งนำพยานหลักฐานในการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการไทยให้ชัดเจนดังเช่นองค์กรอัยการอังกฤษ ซึ่งองค์กรอัยการอังกฤษมีบทบัญญัติการสั่งนำพยานหลักฐานในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีว่าการสั่งฟ้องคดีจะสามารถพิสูจน์ให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยได้อย่างแน่นอนอย่างมีความเป็นภาวะวิสัย เพื่อให้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการไทยมีความเป็นกลางอย่างมีมาตรฐาน ปราศจากอำนาจอื่นมาแทรกแซง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามภารกิจและบทบาทของพนักงานอัยการที่บัญญัติไว้ในระเบียบพนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ข้อ 5.

2. หากเกิดกรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจในการสั่งฟ้องคดีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิโต้แย้งคำสั่งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสวงหาความยุติธรรมให้แก่ตนเองได้ตามหลักสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นว่า หลักประกันความอิสระของพนักงานอัยการควรมีขอบเขต แม้การปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยสุจริต หากแต่เกิดความเสียหายต่อประชาชน ความสุจริตนั้นย่อมไม่อาจอำนวยความยุติธรรมแก่สังคมไทย

3. ควรเปลี่ยนบทบาทของพนักงานอัยการไทยจากการปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชน เมื่อพนักงานอัยการเห็นว่ากรกระทำของตนเองเป็นการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นกระทำแทนประชาชนเอง พนักงานอัยการก็จะมุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพราะการรักษาผลประโยชน์ของรัฐโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนย่อมไม่อาจเป็นหลักประกันความสงบสุขในสังคมได้

เอกสารอ้างอิง

กุลพล พลวัน. (2553). อัยการกับการสั่งคดีโดยเที่ยงธรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : <http://www.stat.ago.go.th/บทความลงเว็บ/บทความ4.htm> [2561, 20 ตุลาคม]

ข่าวกระปุก. (2560). “ย้อนคดีจับแพะ จากเซอร์รีแอน ดันแคน ถึง ครูจอมทรัพย์ ย้ำปัญหากระบวนการยุติธรรม”. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : จาก <https://highlight.kapook.com/view/147787> [2562, 30 มิถุนายน]

คณิต ณ นคร. (2521). ปัญหาในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ: การปรับปรุงระบบงานอัยการและแนวความคิดในการพัฒนาต่อไป. กรุงเทพมหานคร: กรมอัยการ.

คณิต ณ นคร. (2530). วิธีพิจารณาความอาญาไทย : หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3.

